



016 ผลการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรม ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อน จริยธรรมในองค์กร



ผลการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร



1

สช. เชิญวิทยากรภายนอก คุณพศิน อินทรวงศ์ ชวนบุคลากรพูดคุย สร้าง Mindset การมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2568 ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ผลการจัดกิจกรรมพนักงานมี Mindset ในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น



2

สช. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อทบทวนประมวลจริยธรรมในองค์กรให้กับพนักงาน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ประมวลจริยธรรมทั้งหมด 7 หมวด และพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ให้กับบุคลากร สช. ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ผลการฝึกอบรมพบว่าพนักงานเข้าใจสประมวลจริยธรรมดีขึ้นร้อยละ 100%



ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร



1

ประกาศเจตนารมณ์ ด้านทุจริต สู่องค์กรคุณธรรม
สช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ด้านทุจริต สู่องค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณขององค์กร และยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมองค์กร ไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส มีกลไก และข้อปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผล พนักงานสช. มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต

ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร



2

กิจกรรมจิตสาธารณะที่หลากหลาย คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ส่วนตัว

สช. จัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมบริจาคเลือด ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 14 มกราคม 2568, กิจกรรม “สช.อาสาทำโปงดินเทียมให้สัตว์ป่า” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 15 มกราคม 2568 และกิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่าปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ ของผู้พิการทางสายตา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568



ปฏิทินเก่า เราขออะ

ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า
ส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
คนตาบอด เพื่อจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้
ของผู้พิการทางสายตา

บริจาคได้ตั้งแต่ วันที่ - 31 ม.ค. 68
ส่งปฏิทินเก่าได้ที่ HR

ขอเชิญบริจาคโลหิต
ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14 มกราคม 2568
เวลา 9:00-14:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร3
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร



3

กิจกรรมส่งเสริมคนดีสร้างต้นแบบ
ด้านคุณธรรมตามประมวลจริยธรรม

องค์กรมีการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ สช.
กิจกรรม “Social Hero” เพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบที่
สะท้อนค่านิยมองค์กรขององค์กร เช่น **รางวัล
Integrity & Righteousness -นักคุณธรรม** ผู้ที่
แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมองค์กร ใน
การเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีบุคลากร
กระทำความดี มีจิตสาธารณะ และมีจิตบริการต่อ
เพื่อนร่วมงานและเป็นที่ยอมรับภายในองค์กร

